

BÁO CÁO

Kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Tam Đường là huyện cửa ngõ phía Đông Bắc của tỉnh Lai Châu, có tổng diện tích tự nhiên 66.315,43 ha, gồm 13 xã, thị trấn, 126 bản, dân số trên 5,9 vạn người với 12 dân tộc cùng sinh sống, trong đó: dân tộc Mông chiếm 37,7%; dân tộc Thái chiếm 15,9%, dân tộc Kinh chiếm 14,1%; dân tộc Dao chiếm 9,6%; dân tộc Giáy chiếm 8,1%; dân tộc Lào chiếm 7,7%; dân tộc Lự chiếm 5,3%, còn lại là các dân tộc khác. Toàn huyện có 59 cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn (12 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, 06 đơn vị sự nghiệp và 01 tổ chức hội trực thuộc, 13 xã thị trấn, 11 cơ quan thuộc khối đảng và đoàn thể, 16 cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện); 34 đơn vị trường học; 105 doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động với 1.071 lao động (trong đó có 02 doanh nghiệp nhà nước).

Đảng và Nhà nước tiếp tục có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm đầu tư cho khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số; Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo QCDC tỉnh; sự phối hợp, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành tỉnh; sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy; sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và sự đồng thuận cao của Nhân dân các dân tộc trong huyện. Tình hình an ninh - chính trị ổn định, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, chính sách an sinh xã hội được quan tâm; các chương trình, dự án được đầu tư mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Tuy nhiên, tình hình thời tiết, khí hậu diễn biến bất thường ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận Nhân dân vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tình hình an ninh xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp...

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường tổ chức quán triệt, triển khai, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện về thực hiện dân chủ ở cơ sở¹, kết quả các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tổ chức được 22 hội nghị với 1.320 lượt người tham gia. Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân²; Quy chế số 06-QC/TU, ngày 04/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân³.

Huyện ủy ban hành kế hoạch công tác dân vận năm 2024 và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận, xây dựng kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị⁴. UBND huyện ban hành Kế hoạch 296/KH-UBND, ngày 20/3/2024 về thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở năm 2024, trong đó yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn kịp thời xây dựng kế hoạch, bổ sung QCDC trong cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện cho phù hợp.

Tổ chức 01 cuộc kiểm tra của cấp ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận đối với Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Khun Há, Bản Hon trong đó có lồng ghép nội dung kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với 02 Ban chỉ đạo xã. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện tổ chức 02 cuộc kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại 11 cơ quan, đơn vị, BCĐ thực hiện dân chủ ở cơ sở các xã, thị trấn; tổ chức 01 cuộc giám sát kết quả thực hiện thực hiện dân chủ ở cơ sở sau kiểm tra năm 2023 tại 02 Ban chỉ đạo xã.

¹ Luật số 10/2022/QH15 về thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chính đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Nghị định số 61/2023/NĐ-CP, ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng...

² Bí thư Huyện ủy xây dựng lịch tiếp dân 01 lần/ tháng, Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn xây dựng lịch tiếp 02 lần/ tháng theo quy định.

³ Bí thư Huyện ủy tổ chức đối thoại 01 cuộc tại xã Nà Tầm với 115 người tham gia, có 10 ý kiến kiến nghị, phản ánh, nội dung chủ yếu về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT, kinh tế hạ tầng; kết quả 10/10 ý kiến đã làm rõ tại hội nghị. Chủ tịch UBND huyện tổ chức đối thoại 2 cuộc: 01 cuộc tại xã Khun Há với 80 người, 10 ý kiến, các ý kiến đã được giải quyết; 01 cuộc đối với Đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Nông dân tại huyện với 209 người, 11 ý kiến, các ý kiến đã được giải quyết. 13/13 Bí thư đảng ủy đã tổ chức 15 hội nghị đối thoại với 1.245 người tham dự, tổng hợp được 110 ý kiến, 100% các ý kiến đã được giải quyết; 13/13 chủ tịch UBND xã, thị trấn đã tổ chức 14 hội nghị đối thoại với 943 lượt người tham gia, tổng hợp được 87 ý kiến, 100% các ý kiến đã được xử lý, giải quyết.

⁴ Quyết định số 1656-QĐ/HU, ngày 05/01/2024 về kiện toàn Ban Chỉ đạo huyện về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Công văn số 1268-CV/HU, ngày 29/5/2024 về báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện QCDC 6 tháng đầu năm 2024; Công văn số 1428-CV/HU, ngày 31/10/2024 về báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện QCDC năm 2024; Công văn 1369-CV/HU, ngày 26/8/2024 về Sửa đổi, bổ sung Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở ở các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

2. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp

Lãnh đạo UBND huyện kịp thời chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, sửa đổi, bổ sung quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị; phòng Nội vụ huyện là cơ quan chủ trì tham mưu, triển khai việc thực hiện dân chủ ở cơ sở của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp. 100% các cơ quan, đơn vị đã kiện toàn, sửa đổi, xây dựng, ban hành quy chế thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị đảm bảo theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; xác định rõ vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện dân chủ như: việc công khai, minh bạch các quy chế, quy định; công tác cán bộ, khen thưởng, kỷ luật... Phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức để đánh giá, tổng kết và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện kế hoạch công tác năm; thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng, quý và 06 tháng, năm để cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến với thủ trưởng; giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức. Công tác cải cách hành chính được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện; duy trì thực hiện “một cửa”, “một cửa liên thông”, các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang thông tin điện tử để người dân biết liên hệ giao dịch. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, kết quả xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; duy trì lịch tiếp công dân định kỳ.

Lãnh đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tại 8 xã và 01 phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện, nội dung kiểm tra tập trung vào các nhiệm vụ: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

3. Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ban Chỉ đạo huyện đã cụ thể hóa các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, xây dựng, ban hành 20 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân chủ ở cơ sở⁵. Ban Chỉ đạo xã, thị trấn xây dựng 45 văn bản

⁵ Quy chế số 22-QC-BCĐ, ngày 23/01/2024 về hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Thông báo số 737-TB/BCĐ, ngày 02/01/2024 về kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo tại hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo năm 2023; Thông báo số 756, ngày 24/01/2024 về phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; Kế hoạch số 238 -KH/BCĐ, ngày 24/01/2024 của Ban Chỉ đạo huyện về thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2024; Kế hoạch số 251 -KH/BCĐ, ngày 28/02/2024 về kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024;

để tổ chức thực hiện; phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, triển khai và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Ban Chỉ đạo QCDC các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy kiện toàn ban chỉ đạo; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở một cách đồng bộ, sát với tình hình thực tế, nhất là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân.

Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo QCDC các cấp; tổ chức 03 hội nghị tập huấn về việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại xã Giang Ma, Khun Há, Bản Giang với 201 đại biểu tham dự; tổ chức 02 cuộc kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại 11 cơ quan, đơn vị; 01 cuộc giám sát tại 02 đơn vị. Ban Chỉ đạo xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024 cơ bản sát với tình hình thực tế, phối hợp tổ chức 271 cuộc tuyên truyền lồng ghép cho 15.762 lượt người tham dự (*tăng 24 cuộc, 2.195 lượt người so với cùng kỳ năm 2023*). Tổ chức giao ban, sơ, tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy chế làm việc.

4. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện dân chủ ở cơ sở

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động năm gắn với việc thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở; thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên thông qua việc phản ánh tại cuộc họp, giao ban hàng tháng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân để kịp thời kiến nghị, phản ánh với cấp có thẩm quyền giải quyết có hiệu quả ngay tại cơ sở.

MTTQ huyện phối hợp tổ chức 03 đợt tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tại 04 điểm (*xã Bình Lư, Nùng Nàng, Bản Giang và bản Pa Pe-xã Bình Lư*), có 365 người tham gia, tổng hợp 01 ý kiến nghị của cử tri; tổ chức 04 đợt tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp HĐND tỉnh, huyện tại 13 xã, thị trấn với 3.651 cử tri tham gia.

MTTQ chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định 217- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội⁶; Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền⁷; thực hiện giám sát thường xuyên theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của Người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

1. Thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn

Các xã, thị trấn thực hiện tốt việc công khai để Nhân dân biết thông qua các hình thức như: niêm yết tại trụ sở UBND, họp dân, tiếp xúc cử tri; thông qua hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp bản, khu dân cư... Công khai cho Nhân dân biết kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự án các chương trình, dự án được đầu tư; phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn cấp xã; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã; chủ trương, chính sách vay vốn để phát triển sản xuất; đối tượng và kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cấp thẻ bảo hiểm y tế; các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính...

Với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", các xã, thị trấn đã tổ chức họp cử tri đại diện hộ gia đình để Nhân dân bàn bạc và quyết định kế hoạch, biện pháp thực hiện các chủ trương trong việc huy động Nhân dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng ở thôn bản với tổng số 2.007 ngày

⁶ Năm 2024, MTTQ huyện tổ chức 01 cuộc giám sát về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại 08/13 xã. Chỉ đạo 13/13 Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức hội nghị phản biện xã hội, tổ chức giám sát theo quy định. Huyện đoàn triển khai giám sát 07 UBND cấp xã trong việc đảm bảo nguồn lực thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; tổ chức đối thoại với thanh niên; việc quản lý nhà nước về thanh niên theo Điều 6, Điều 10, Điều 36 của Luật Thanh niên 2020. Hội CCB huyện tổ chức 01 cuộc giám sát đối với UBND xã, thị trấn trong việc tổ chức lực lượng, huấn luyện và đảm bảo chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ ở cơ sở, giai đoạn 2021-2024 trên địa bàn huyện. Hội LHPN huyện tổ chức 01 cuộc giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bình đẳng giới, chế độ chính sách liên quan đến cán bộ nữ trên địa bàn huyện tại UBND huyện, các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn. Chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn thực hiện giám sát theo kế hoạch. LĐLĐ huyện tổ chức giám sát 01 cuộc với 02 đơn vị về việc thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở đối với 02 đơn vị...

⁷ MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản của cấp ủy chính quyền và các ban ngành có liên quan, trong tháng đã tham gia góp ý vào trên 32 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành. MTTQ huyện phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Sơn Bình tổ chức hội nghị góp ý kiến góp ý của Nhân dân về tác động đối với cộng đồng dân cư trong phạm vi thực hiện dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu do cấp ủy, chính quyền, Hội cấp trên và các cơ quan liên quan lấy ý kiến; kịp thời phối hợp giải quyết, tham mưu giải quyết các kiến nghị, đề xuất của MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân... góp phần hạn chế các sai phạm, tồn tại trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị.

công lao động, 1.295 triệu đồng và hiến 5.365 m² đất. Chính quyền các xã, thị trấn đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức cho Nhân dân tham gia ý kiến vào các nội dung quan trọng trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định như: Phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; các phương án, hình thức đền bù giải phóng mặt bằng... Đại diện cử tri hộ gia đình ở các khu dân cư đã tham gia ý kiến vào nhiều mô hình, dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của địa phương. Qua các ý kiến tham gia của Nhân dân, các chủ trương, chính sách ban hành của HĐND, UBND cụ thể hơn, sát với tình hình hình thực tiễn và được đông đảo Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính cùng với việc đổi mới công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ban hành kế hoạch cải cách hành chính, kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở xã, thị trấn. Thường xuyên chỉ đạo rà soát, cập nhật văn bản mới để triển khai và thực hiện các thủ tục hành chính đúng quy định; các bộ thủ tục, quy định về quy trình, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách, danh mục phí, lệ phí về thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại trụ sở xã, thị trấn ở vị trí dễ quan sát. 13/13 xã, thị trấn đã thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã triển khai, thực hiện tốt Quy định 11-QĐ/TW và Quy chế 06-QC/TU trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân đúng theo quy định. Trong năm qua, 13/13 đồng chí Bí thư đảng ủy xã, thị trấn đã tổ chức 15 hội nghị đối thoại với 1.245 người tham dự, tổng hợp được 110 ý kiến đề xuất kiến nghị liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế, 100% các ý kiến đã được giải quyết; 13/13 đồng chí chủ tịch UBND xã, thị trấn đã tổ chức 14 hội nghị đối thoại với 943 lượt người tham gia, tổng hợp được 87 ý kiến, 100% các ý kiến đã được xử lý, giải quyết.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Hướng dẫn các bản rà soát, xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy ước thôn bản theo hướng dẫn của Nghị định số 61/2023/NĐ-CP gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời văn hóa”. Trong năm, UBND cùng cấp đã ban hành quyết định công nhận hương ước của 126/126 bản theo thẩm quyền quy định.

Lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể cơ sở tổ chức rà soát, kiện toàn các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; các tổ tự quản thực hiện việc giám sát đột xuất, thường xuyên các công trình, dự án triển khai trên địa bàn. Tổ chức kiện toàn 13/13 Ban Thanh tra Nhân dân với tổng số 128 thành viên đảm bảo quy định và hướng dẫn các Ban thanh tra Nhân dân xây dựng kế hoạch động; thành lập 39 Ban giám sát đầu tư cộng đồng với 195 thành viên, thực hiện giám sát 39 công trình, dự án đầu tư trên địa bàn các xã, thị trấn. Tổ hòa giải thực hiện hòa giải thành 58/77 vụ, việc.

2. Thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện tốt việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức theo quy định; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, điều hành, thực hiện các quy định tại cơ quan, công sở. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các nghiêm các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, nguyên tắc, quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục thực hiện QCDC gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”⁸; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tăng cường triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; thường xuyên rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính không phù hợp; thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông⁹. UBND huyện ban hành, triển khai thực hiện 02 kế hoạch đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với Nhân dân, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn để lắng nghe, giải đáp tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải quyết các yêu cầu, kiến nghị, phản ánh của công dân. Làm tốt việc thực hiện công tác tiếp dân¹⁰; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân¹¹.

⁸ Thông báo nghỉ hưu đối với viên chức giáo dục 02 người; Quyết định nghỉ hưu, thôi việc cho 07 người (02 nghỉ theo NĐ 29).

⁹ Từ ngày 01/01/2024 đến 30/10/2024 UBND huyện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện: Số hồ sơ tiếp nhận 3.720 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ đã giải quyết 3.700 hồ sơ, số hồ sơ đang trong thời gian giải quyết 20 hồ sơ, số hồ sơ tồn đọng 0 hồ sơ, số hồ sơ quá hạn 0 hồ sơ.

¹⁰ Trong năm đã tiếp 69 lượt với 82 người bằng 69 vụ việc: Tiếp thường xuyên 33 lượt với 35 người bằng 33 vụ việc; UBND các xã, thị trấn tiếp 16 lượt = 18 người = 16 vụ việc. Tiếp định kỳ, đột xuất của lãnh đạo 36 lượt = 47 người = 36 vụ việc; trong đó lãnh đạo UBND huyện 02 lượt = 04 người = 02 vụ việc (Chủ tịch UBND huyện tiếp 01 lượt = 01 người = 01 vụ việc; ủy quyền Phó Chủ tịch huyện tiếp 01 lượt = 03 người = 01 vụ việc), lãnh đạo UBND xã 34 lượt = 43 người = 34 vụ việc (Chủ tịch UBND xã tiếp 27 lượt = 36 người = 27 vụ việc; ủy quyền Phó Chủ tịch UBND xã tiếp 07 lượt = 07 người = 07 vụ việc).

¹¹ Tổng số đơn tiếp nhận và xử lý 85 đơn = 85 vụ việc. Tổng số đơn phải giải quyết 84 đơn = 84 vụ việc (khiếu nại 01 đơn, tố cáo 01 đơn, kiến nghị, phản ánh 82 đơn). Đã giải quyết xong 70/84 đơn = 83,3%; đang giải quyết 09 đơn. Nội dung đơn chủ yếu liên quan đến việc đề nghị xem xét các chế độ, chính sách của Nhà nước về

100% cơ quan, đơn vị, tổ chức, thực hiện hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cuối năm theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thông qua hội nghị tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế, quy định, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị; các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, công chức được kịp thời giải quyết và quan tâm thực hiện; các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu được phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời; các phong trào thi đua được đẩy mạnh. Hiện nay trên địa bàn huyện có 64/64 các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn thành lập và kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân (có 03 đơn vị sinh hoạt ghép). Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân các cơ quan, đơn vị được chú trọng và tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định của pháp luật, gắn với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

3. Thực hiện dân chủ ở tổ chức có sử dụng lao động

Trên địa bàn huyện có 02 doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp đã chủ động tổ chức quán triệt, triển khai Luật dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt việc tổ chức công khai cho người lao động biết các nội dung như: kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị, quy chế, nội quy lao động, định mức lao động, các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động: tiền lương, tiền thưởng, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thi đua, khen thưởng... Các doanh nghiệp đã quan tâm đến việc tổ chức lấy ý kiến tham gia của người lao động vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị, nội quy, quy chế lao động, thỏa ước lao động tập thể. Việc lấy ý kiến tham gia của người lao động đã được các doanh nghiệp tổ chức với nhiều hình thức như: lấy ý kiến trực tiếp tại Hội nghị người lao động, qua hòm thư góp ý. Người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho người lao động tự quyết định các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Việc kiểm tra, giám sát của người lao động được thực hiện thông qua hình thức giám sát thường xuyên và kiểm tra, giám sát thông qua tổ chức đại diện người lao động, thông qua tổ chức công đoàn.

Trên địa bàn huyện có 103 doanh nghiệp ngoài nhà nước; các doanh nghiệp đã quan tâm thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc; nêu cao vai trò, trách nhiệm, nhất là vai trò của Giám đốc doanh nghiệp đối với người lao động và xã hội. 100% các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động. Ban giám đốc các doanh nghiệp, đơn vị đã nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện QCDC trong hoạt động

của doanh nghiệp, thường xuyên lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của người lao động.

Qua năm tình hình, một số các doanh nghiệp đã thực hiện việc đối thoại với người lao động và hội nghị người lao động định kỳ 01 lần/năm, cụ thể: 5/105 doanh nghiệp tổ chức đối thoại với người lao động, có 05/105 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động, có 5/105 doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể, có 25 doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, tổng số người lao động được đóng bảo hiểm là 261 người.

4. Kết quả việc thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện

Các cơ quan chức năng thường xuyên phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức họp dân, tuyên truyền, vận động Nhân dân trong diện có đất bị thu hồi, thông báo công khai các văn bản về quy hoạch, chỉ giới giải phóng mặt bằng, quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt dự án, nguồn gốc đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, thị trấn; tổ chức điều tra, xác minh, công khai kết quả thẩm tra, xác minh nguồn gốc đất, số liệu kiểm kê diện tích đất, nguồn gốc sử dụng đất, tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên đất, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; phương án bố trí tái định cư để người dân tham gia ý kiến.

UBND huyện đã ban hành 327 thông báo thu hồi đất để thực hiện 06 dự án; 479 Quyết định thu hồi đất với diện tích đất là 560.176,80 m² và 40 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 72,812 tỷ đồng để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Công tác xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC từ huyện đến cơ sở đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo nghiêm túc, công khai, dân chủ, thống nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thực hiện QCDC ở cơ sở đã phát huy vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế, dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, công đoàn. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị được thực hiện quyết liệt, dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm theo quy định; đẩy mạnh cải cách hành chính với phương châm lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả công việc; thực hiện có hiệu quả việc tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công

dân, đối thoại với Nhân dân theo quy định. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục hoạt động hướng về cơ sở; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc, có lối sống lành mạnh, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhân dân các dân tộc trong huyện phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

2. Hạn chế và nguyên nhân

2.1. Hạn chế

Công tác tuyên truyền, thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở ở một số cơ quan, đơn vị chưa sâu rộng, còn mang tính hình thức. Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo QCDC của một số xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị hiệu quả chưa cao. Công tác tham mưu, củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo QCDC của một số cơ quan, đơn vị, một số xã, thị trấn còn chậm.

Ban Chỉ đạo QCDC ở một số doanh nghiệp hoạt động chưa hiệu quả, công tác kiện toàn Ban chỉ đạo chưa kịp thời; việc tổ chức hội nghị người lao động, xây dựng quy chế đối thoại, tổ chức đối thoại còn lúng túng.

Hoạt động của một số Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng chưa cao, chất lượng giám sát còn hạn chế.

2.2. Nguyên nhân

Một số cấp uỷ, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa thực sự sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về thực hiện dân chủ còn chưa đầy đủ.

Một số Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở chưa quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát; trách nhiệm của thành viên một số Ban chỉ đạo QCDC, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng có mặt còn hạn chế; tham mưu thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa kịp thời.

Nhận thức của một số cán bộ quản lý doanh nghiệp về pháp luật lao động nói chung và QCDC nói riêng còn hạn chế. Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp chủ yếu do người sử dụng lao động đề cử, kiêm nhiệm, do doanh nghiệp chi trả lương và các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp.

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2025

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện về thực hiện QCDC ở cơ sở, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày

25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn huyện.

2. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến đóng góp của Nhân dân, nhất là trong lĩnh vực giải toả, đền bù, bố trí đất tái định cư, xây dựng các công trình dân sinh... kịp thời đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, các tổ tự quản, người có uy tín trong việc tham gia thực hiện QCDC ở địa phương. Đưa việc xây dựng và thực hiện QCDC trong cơ quan, đơn vị trở thành một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, xếp loại cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm. Duy trì và nâng cao chất lượng hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại theo định kỳ tạo không khí dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm giữa người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp. Thực hiện công khai minh bạch kế hoạch sản xuất kinh doanh, chế độ, chính sách của người lao động; nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp ký kết thoả ước lao động tập thể; đảm bảo an toàn lao động.

3. Chỉ đạo triển khai, thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước; tăng cường giáo dục tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân; thực hiện tốt quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với Nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của chính quyền và cơ quan nhà nước.

4. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, trong giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền theo Quyết định số 217 -QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Chủ động phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội đối các chương trình Dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; tổ chức đối thoại cho người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền thảo quy

định; nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, đội ngũ cán bộ nòng cốt đủ năng lực tham giám sát, phản biện xã hội, nhất là các vấn đề liên quan đến dân sinh, dân chủ; đảm bảo thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

5. Quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp. Tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền việc thực hiện QCDC ở cơ sở theo kế hoạch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo; tổ chức hội nghị sơ, tổng kết việc thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan những biện pháp tích cực nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nơi nhận:

- BCD tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở,
- TT Huyện uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND huyện,
- Các đ/c thành viên Ban Chỉ đạo huyện,
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện,
- BCD thực hiện QCDC các xã, thị trấn,
- Lưu.

PHÓ BÍ THƯ
Kiêm
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

Cao Trang Trọng

PHỤ LỤC**Số liệu về thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024***(Ban hành kèm theo Báo cáo số 633-BC/BCĐ ngày 08/11/2024 của BCĐ QCDC huyện)*

1. Số lượng văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp về thực hiện dân chủ ở cơ sở:

- Huyện ủy: 05.
- Ủy ban nhân dân huyện: 03.
- BCĐ huyện về thực hiện dân chủ ở cơ sở: 20.
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 03.
- Các tổ chức chính trị - xã hội: 05.

2. Kiện toàn ban chỉ đạo.**2.1. Cấp huyện**Có Không **2.1. Cấp xã, thị trấn**Có Không **3. Công tác tuyên truyền, tập huấn về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các Nghị định hướng dẫn:**

- Cấp huyện:
- + Số cuộc/lớp/hội nghị: 03 hội nghị.
- + Số lượng người tham gia: 210 người

+ Đối tượng tham gia: Thành viên Ban chỉ đạo xã về việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Phó Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội xã; bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các đoàn thể bản.

- Cấp xã:
- + Số cuộc/lớp/hội nghị: 271.

+ Số lượng người tham gia: 15.782

+ Đối tượng tham gia: cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, Nhân dân.

4. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở:

- Cấp huyện:
- + Tổng số đoàn/lượt kiểm tra, giám sát: 03.
- + Tổng số đơn vị cơ sở được kiểm tra, giám sát: 13 đơn vị (*Kiểm tra 02 cuộc tại 11 đơn vị, giám sát 02 đơn vị*).

- Cấp xã, thị trấn:

